

**สศท.12 วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร เพื่อเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต  
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี สํารวจข้อมูลทางการเกษตรเพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด ความคิดเห็นจากเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 4 ลำดับแรกของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นทางเลือก ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยดำเนินการภายใต้ กรอบแนวคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญ ภายใต้เงื่อนไขความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้า การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต (Supply) และความต้องการสินค้า (Demand) และการประเมินศักยภาพของพื้นที่

จากผลการสำรวจ คาดการณ์ว่า การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยโรงงาน เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ พบว่า การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ประมาณ 1,714.93 บาท หากปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ประมาณ 3,841.52 บาท การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ พบว่า หากปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ประมาณ 40,071.28 บาท การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าว เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ พบว่า หากปรับเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวจะได้ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ประมาณ 6,868.79 บาท

นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ แนะนำว่า ทางเลือกที่ 1 การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ผลตอบแทนน้อยแต่หากปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานจะให้ผลตอบแทนมากขึ้น ทางเลือกที่ 2 การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ผลตอบแทนน้อยแต่หากปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนจะให้ผลตอบแทนมากขึ้น ทางเลือกที่ 3 การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ผลตอบแทนน้อยแต่หากปรับเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวจะให้ผลตอบแทนมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกร

ทั้งนี้ หากสนใจข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 โทร. 056 803 525 หรือ อีเมล zone12@oae.go.th